

## บทคัดย่อ

เป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่า การโคลนมนุษย์เป็นการกระทำต้องห้าม เพราะขัดกับจริยธรรมเกี่ยวกับการทำลายชีวิตระดับเซลล์จำนวนมาก แต่ในมุมมองของพระพุทธศาสนายังไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามีคำตอบต่อประเด็นนี้อย่างไร งานวิจัยนี้จึงมุ่งหาคำตอบว่า หากมีการโคลนมนุษย์ขึ้นในอนาคต พระพุทธศาสนาองการโคลนมนุษย์อย่างไร ถ้าโคลนมนุษย์จะเป็นบาปหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร

วิธีการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร เชิงคุณภาพและเชิงสำรวจ โดยการวิจัยเชิงเอกสารนั้น ผู้วิจัยใช้การตีความคำสอนที่เกี่ยวกับการเกิดและสังคัมที่มีในพระไตรปิฎกเป็นหลักสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ด้านละ 44 ท่าน รวม 88 ท่าน ส่วนการวิจัยเชิงสำรวจ ผู้วิจัยหาข้อมูลความคิดของสังคัมจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่อิงความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะให้คำตอบได้มากกว่าคนทั่วไปจำนวน 250 คน จากสาขาวิชา/อาชีพต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละพรรณนาข้อมูล โดยมีค่าความเที่ยงของมาตรวัดแบบสอบถาม .82 ( $p < .05$ ) ด้วยการคำนวณหาความเที่ยงจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ของข้อมูลจากกลุ่มทดลอง 40 คน

ผลวิจัยพบว่า การโคลนมนุษย์เป็นเพียงวิธีการที่ทำให้มนุษย์เกิดวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการเกิดในครรภ์ (ชลาพุชะ) ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป เพราะนอกจากมนุษย์จะเกิดในครรภ์ได้แล้ว ยังเกิดได้อีก 3 ลักษณะ อีกทั้งมนุษย์ยังสามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยสาเหตุ 4 อย่าง นอกจากนี้ การที่เซลล์โคลนเสียไปในระหว่างกระบวนการการโคลนไม่เป็นการฆ่า (ไม่ผิดศีลปาณาติบาต) เพราะไม่มีปฏิสนธิวิญญานในเซลล์ที่อยู่นอกครรภ์ ส่วนผลกระทบต่อทางสังคัมพบว่ามนุษย์โคลนเป็นมนุษย์ปกติ ความสัมพันธ์ทางสังคัมตามหลักทศ 6 ก็ยังคงเป็นปกติสามารถอนุญาตให้โคลนได้

อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องโคลนมนุษย์ ในอนาคต เทคนิคการโคลนต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าผลการทำงานเด็กหลอดแก้วคือมีผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ส่วนผู้ที่สมควรจะได้รับอนุญาตให้โคลนได้ก็เฉพาะผู้ที่เป็นหมันซึ่งภรรยาสามารถตั้งครรภ์ได้ โดยผู้นั้นต้องไม่สามารถใช้เทคนิคการทำเด็กหลอดแก้วได้แล้ว นอกจากนี้ต้องให้สังคัมและกฎหมายยอมรับก่อนจึงจะทำได้ อีกทั้งผู้ที่เป็นหมันที่ต้องการจะโคลนนั้นยังต้องมีคณะกรรมการที่มาจาก ศาสนา วิทยาศาสตร์ สังคัม จิตวิทยาและกฎหมายคอยพิจารณาว่าควรโคลนหรือไม่ควรโคลน

ข้อเสนอแนะ งานวิจัยนี้เป็นความพยายามที่จะให้คำตอบแก่สังคมจากผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์เท่านั้น หากจะมีการวิจัยต่อไป ก็ควรจะมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม จิตวิทยา กฎหมาย สิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน อีกทั้งงานวิจัยนี้ มีมุมมองเรื่องสถานะของมนุษย์โคลนเป็นประเด็นหลัก หากตอบได้ว่ามนุษย์โคลนเป็นมนุษย์ปกติก็โคลนได้ ถ้าไม่ใช่มนุษย์ปกติก็โคลนไม่ได้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มนุษย์โคลนเป็นมนุษย์ปกติ จึงสรุปว่าสามารถให้โคลนได้ หากจะวิจัยต่อไปควรเปลี่ยนมุมมองที่ต่างออกไปเช่นเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โคลนกับสังคมโดยตรง เป็นต้น